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ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ 
******************** 

ผูเขาประชุม 

๑. นายนาวิน แมนศรนรา  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
๒. นายเสริง จินดาพันธ   รองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
๓. นางสาวชยุดาพร พาเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
๔. นางมณี ศรีประสิทธ์ิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ  
๕. นายวิมล กลาวาจา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
๖. นายสมจิตร พะภาตะนันท  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
๗. นายสมนึก นิจพลกรัง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
๘. นายแสวง ชูไทย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
๙. นายหนูแดง ยั่งยืน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
๑๐. นายหนูนา มูลยาพอ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
๑๑. นายอาทิตย พิเศษ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
๑๒. นายอำนวย โคตรชมภู  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางวงเดือน ศิรวิงศ   นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๒. นายสรพงศ คำชำนิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๓. นายวิรตัน ทวยมีฤทธิ์   รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๔. นายชวน ตุมนาค   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๕. นายบุญนำ การกรณ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรตีำบลกงรถ 

๖. นายนรงคฤทธิ์ ทองหวั่น  รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ 

๗. นางรนิดา ถ้ำกลาง   ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๘. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา  ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร 

๙. นางสาวสมสวน แขพิมาย  ผูอำนวยการกองคลัง 

๑๐. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห  ผูอำนวยการกองการศึกษา 

๑๑. นายประสิทธ์ิ ทศดร   ผูอำนวยการกองชาง 

๑๒. ส.อ.รงัสรรค หอยสังข   นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ 

๑๓. นางกาญจนา ศรปีระสิทธ์ิ  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน 

๑๔. นางสาวสุภาภรณ อุนประชา  สัตวแพทย ชำนาญงาน 

๑๕.  นางมะณีวรรณ อินทรมณี  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

๑๖.  นางตวงพร สมัญญา   กำนันตำบลกงรถ 

/๑๗. นายบุญเกิด... 



๒ 
 

 

๑๗.  นายบุญเกิด ยั่งยืน   ผูใหญบานหัวทำนบ 

๑๘.  นางสาวสุวรรณา สะเทินรัมย  ผูชวยผูใหญบานหนองซำ  

๑๙. นายสุเทพ จันทร   ผูชวยผูใหญบานหัวทำนบพัฒนา 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

นายอำนวย โคตรชมภู เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ  
เขาหองประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ มาประชุม ๑๒ คน และผูเขารวมประชุม ๑๙ คน โดยมีนายนาวิน 
แมนศรนรา ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและกลาวเปดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
     

  ----ไมมี------- 
 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
     

๑. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
ประธานสภาเทศบาล       สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ โดยใหเปดตรวจสอบตั้งแตหนาแรก จนถึง
หนาสุดทาย 
- มีสมาชิกสภาฯทานใดขอแกไขหรือเพิ่มเติมขอความหรือไม  
- หากไมมีทานใดขอแกไขหรือเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - มีมติ ๑๑ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

    - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทูถาม  
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ในการประชุมครั้งนี้ไมมีสมาชิกย่ืนกระทูถามมาเปนลายลักษณอักษร ผมจะ 
ประธานสภาเทศบาล       อนุญาตใหสมาชิกสภาทองถิ่น สอบถามผูบริหารทองถ่ินเก่ียวกับขอเท็จจริง

เก่ียวกับงานที่เก่ียวของกับผูบรหิารทองถ่ิน ขอเชิญครบั 
 

นายสมนึก นิจพลกรัง  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผมขอสอบถามฝายบริหาร ครับ  

๑. ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ครั้งท่ี 
๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ โครงการ  

/เหตุใด... 



๓ 
 

เหตุใดมีการดำเนินการแค ๗ โครงการ อีก ๒ โครงการ คือ  
  ๑. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box culverts) 

บานหนองซำ หมูท่ี ๘  
๒. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box culverts) 

เพื่อกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box culverts) บล็อคคอนเวิรส 
หมูที่ ๒ บานหัวทำนบ  

จะมีการดำเนินการหรือไม อยางไร  
๒. โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายจากบาน นาย
แจม แกวโพธ์ิ ถึง บานนายโฮ สนองเดช หมูที่ ๘ บานหนองซำ ที่มีปญหาลงงาน
กอนสัญญาจาง สอบถามนายกเทศมนตรี วาไดตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง ขอ
ทราบวาดำเนินการถึงไหนแลว และโครงการดังกลาวจะดำเนินการตอไดหรือไม 
อยางไร 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงตอบขอซักถามในที่ประชุม ขอเชิญครบั 
ประธานสภาเทศบาล       
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ดิฉันขอตอบขอซักถาม ดังนี้ 

- ตามมติที่สภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ครั้งท่ี ๑ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ โครงการ นั้น ขณะนี้บางสวน
ดำเนินการเสร็จแลว บางสวนอยูระหวางดำเนินการ รวม ๗ โครงการ สำหรับ
โครงการที่หายไป ๒ โครงการ คือ  

๑. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box culverts) 
เพื่อกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box culverts) บล็อคคอนเวิรส 
หมูที่ ๒ บานหัวทำนบ วงเงนิงบประมาณ  ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท ที่ไมดำเนินการ 
เนื่องจาก เทศบาลตำบลกงรถ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุนการกอสราง/ปรับปรุงและพัฒนาแหลงกักเก็บน้ำใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โครงการกอสรางฝายน้ำลน(ชนิดรถยนตผานได) โดยใช
แรงงานในทองถิ่น บานหัวทำนบ หมูที่ ๒ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ดังน้ัน โครงการนี้จึงไมจำเปนตองใชจายเงินสะสม ก็ใหตกเปนเงินสะสมไป  

๒. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box culverts) 
บานหนองซำ หมูที่ ๘ งบประมาณตั้งไว ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท แตเนื่องจากชวงที่
ผานมาเกิดสถานการณน้ำทวมบานของประชาชน ดิฉันเลยสั่งใหหารถมาเปดทาง
น้ำ ซึ่งในวันนั้นไมไดใชจายงบประมาณ ซึ่งถือวามีโครงการอยูแลว เหมือนมีผูมี
จิตอาสานำรถมาเปดทางน้ำให ซึ่งกอนที่ดิฉันจะทำ รองปลัดเทศบาล ซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการ รูทุกเรื่อง ถาไมเปดทางน้ำ น้ำจะทวมมากกวานั้น แต
ปรากฎวาเมื่อเปดทางน้ำแลวน้ำมาแรง ทำใหเกิดปญหาน้ำพัดทำใหพื้นที่กอสราง 
Box culverts เดิมพลังทะลายทำใหขนาด แบบรูปเปลี่ยนไปและงบประมาณ
ที่ต้ังไวไมสามารถดำเนินการได จะตองประมาณการราคาใหม 

/จำเปน...  



๔ 
 

จำเปนตองนำาเขาสภาฯเพื่อขอใหสภาฯพิจารณาอนุมัติเพ่ิมวงเงินอีกรอบ ซึ่ง
ตั้งใจไววาจะนำเขาในสมัยสามัญสมัยแรกนี้  
- ดิฉันขอยอนไปเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดิฉันไดทำหนังสือเชิญสมาชิก
สภาฯ เนื่องจากบานหัวทำนบหมูท่ี ๒ ประสบปญหาเรื่องสระน้ำ น้ำแหงก็เลย 
สบโอกาสท่ีจะตองขุดลอก ซึ่งเปนขาวออกทางโทรทัศนชอง ๗ ซึ่งไมทราบวาคน
ใหขาวเอาขอมูลมาจากไหนวาแลงมา ๔ เดือนซึ่ งไม เปนความจริง และ
นายอำเภอหวยแถลง ไดสอบถามวาเทศบาลตำบลกงรถ มีงบประมาณท่ีจะแกไข
ปญหานี้หรือไม ดิฉันไดมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาล ในฐานะเจาหนาที่งบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณ ซึ่งรอง
ปลัดเทศบาลไดแจงวา สามารถชวยเหลือบรรเทาทุกขตามความเรงดวน ตอนนี้มี
งบประมาณอยู ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ถาเราแบงเพ่ือความยุติธรรม เพราะท่ี
ผานมานายกเทศมนตรีใชวิธีหารเทา ๆ กัน หมูบานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ ใหเทากันหมดเพ่ือความเสมอภาค รอบนี้ ๙ หมูบาน ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท เปน ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดิฉันเปดเผยไดไมใชความลับซึ่งในที่ประชุม
หัวหนาสวนราชการทั้งอำเภอหวยแถลงก็ไดรับทราบวาบานหัวทำนบ หมูที่ ๒ 
ตำบลกงรถ ขาดแคลนน้ำเปนหมูบานเดียวในอำเภอหวยแถลง ระหวางวันที่ ๒ - 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศบาลฯไดอำนวยความสะดวกโดยนำรถบรรทุกน้ำสงน้ำ
ใหประชาชนไดใชวันละ ๒ เที่ยว ๔ เที่ยว ๘ เท่ียว แลวแตสถานการณในแตละ
วัน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดิฉันไดทำหนังสือเชิญสมาชิกสภาฯทุกทาน 
ซึ่งดิฉันมองเห็นวาบานที่เดือดรอน คือ บานหัวทำนบ หมูที่ ๒ บานหนองซำ หมู
ที่ ๘ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box culverts) ซึ่ง
หากไมทำในฤดูแลง อาจจะไมมีโอกาสไดทำ หรือทำแลวเนื้องานอาจไมดี 
เนื่องจากพายุฝน  
-ดังนั้น ดิฉันมีคำถามที่จะถามประธานสภาฯวา ทำไมทานเรงเปดประชุมเร็ว ถา
ทานประชุมวันที่  ๓๐ มกราคม เหมือนที่ เคยทำมา หมูบานที่ไดรับความ
เดือดรอน ทานสมจิตร ทานหนูแดง เขามาปรึกษาหารือแนวทางการขุดลอกสระ
ประปาบานหัวทำนบ หากประธานสภาเปดประชุมวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน จะสามารถปรับแผนฯไดทัน ซึ่งนายกเทศมนตรีจะ
ไมทำหมูบานเดียว จะทำทั้ง ๙ หมูบานพรอมกัน สมาชิกสภาฯที่ไมไดเขาประชุม
ก็จะทราบนโยบายของนายกเทศมนตรีและตองเตรียมขอมูลไว แตเนื่องจากทาน
เปดประชุมเร็วเกินไป ทำใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน ทำอะไรไมได ซึ่งตองดู
วาโครงการที่สงมามีในแผนฯหรือไม หากไมมีตองดำเนินการปรับแผนฯ กองชาง
ตองลงพ้ืนท่ีสำรวจ วัดพื้นท่ี คิดราคาคากอสราง แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ เพ่ือ
เสนอใหสภาพิจารณาอนุมัติ แตทานประธานสภาฯมีเหตุผลอะไรที่เปดประชุม
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งดิฉันดูแลวไมเห็นมีเรื่องอะไรที่จะแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ฝากใหสมาชิกสภาฯทุกทานลองพิจารณา 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ตามท่ีทานนายกเทศมนตรี ไดกลาวพาดพึงมาถึงผม ผมขอถามวาทานนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล       อายุขนาดนี้แลว ทานจำคำพูดที่ทานเคยพูดในการประชุมนอกรอบไดหรือไมครับ 

ทานบอกวาใหผมเปดประชุมตนเดือนนะครับ ทานบอกอยาชาจนถึงปลายเดือน 
/มีสมาชิก... 
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 มีสมาชิกสภาฯหลายทานที่เขาประชุมในวันนั้นไดยินและไดฟงรวมกันวาทาน
ขอใหประชุมตนเดือน เหตุใดทานถึงมาพูดกลับคำ ผมจำคำพูดทานได หรือ
สมาชิกสภาฯที่เขารวมประชุมไดฟงเหมือนผมหรือไม วานายกเทศมนตรี ขอให
เปดประชุมตนเดือน ถาปลายเดือนจะไมทัน ทานอยามากลาวหาวาผมไมมี
เหตุผล ขอเชิญทานวิมล กลาวาจา ครบั 
 

นายวิมล กลาวาจา  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ดวยความเคารพทานประธานสภาฯ ทานนายกเทศมนตรี มีหมูบานที่เดือดรอน

รอการแกไขปญหา คือเรื่องการขุดลอกสระประปาบานหัวทำนบ ที่ไดรับความ
เดือดรอนจากน้ำแลง โดยการจะใชจายเงินสะสม พอมาดูในวาระการประชุมแลว
ไมมีญัตติใหสมาชิกสภาฯพิจารณาเพื่ออนุมัติ ก็แอบเปนหวงหมูบานที่ไดรับความ
เดือดรอน คือขาดแคลนน้ำ ซึ่งจริง ๆ แลว บานหัวทำนบไมใชหมูบานท่ีขาดน้ำ 
แตเปนเพราะอุบัติเหตุ ซึ่งหมูบานที่ขนาดแคลนน้ำจริง ๆ คือบานสี่แยก เม่ือน้ำ
ไมไหลชาวบานก็เดือดรอน ในเมื่อเปนแบบนี้แลวอยามาเถียงกันเลยครับ ผมวา
หาแนวทางแกไขปญหากันเถอะครับ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอบคณุทานวิมล กลาวาจา ที่ไดใหขอเสนอแนะ ผมก็เคยไดพูดคุยและรับปาก 
ประธานสภาเทศบาล       ทานวิมล ท่ีอยากใหเรงประชุมสภาฯ เน่ืองจากปมซับเมอรสสูบน้ำประปา   บาน

สี่แยก ชำรุดไมสามารถสูบน้ำขึ้นหอถังสูง ทำใหประชาชนไดรับผลกระทบการใช
น้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค ประกอบกับมีการขยายผิวถนนจราจร ถนนทางหลวง
หมายเลข ๒๒๖ ไดมีการรื้อทอน้ำประปาที่ตอจากบานชาเลือด หมูที่ ๓ ไปยัง
บานสี่แยก หมู ท่ี ๖ จึงมีความจำเปนเรงดวนในการจัดซื้อปมซับเมอรสสูบ
น้ำประปาเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ผมก็รับผิดชอบคำพูดของผมทำตามความ
เดือดรอนของประชาชน ขอเชิญทานเสริง จินดาพันธ 

 

นายเสริง จินดาพันธ  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
รองประธานสภาฯ พอเปดประเด็นใหถามในเรื่องเรงดวน หรือความจำเปนของประชาชน ผมฟงฝาย

บริหาร ฝายสภาฯทำไมเราไมเล็งที่ความจำเปนในสวนท่ีเราตองแกไข การใหขาว 
การเสนอขาว วาขาดแคลนน้ำมา ๔ เดือน มันจรงิหรือไม ก็เดือดรอนจริงแตขาว
ที่ออกไปมันคลาดเคลื่อนบาง ขาวก็คือขาว แตเราอยูในพื้นที่จริง เรารูวาอะไร
เปนอะไร อะไรตองแกไข อะไรตองเพ่ิมเติม เรารูดีกวา ทำอยางไรจึงจะแกไข
ปญหาใหจบและทันทวงที และสิ่งตาง ๆ ที่อยูในการพิจารณาของสภาฯ ในการ
ประชุมสภาฯเรากำหนดใหประชุมตั้งแตวันที่ ๑ - ๓๐ มกราคม เม่ือมีโครงการที่
จะเขาสภาฯและเรื่องเรงดวนท่ีจะตองแกไข เพ่ือใหสภาฯพิจารณาอนุมัติ ผมวา
ฝายบริหาร และฝายสภาฯก็นาจะทำได ดังนั้น การประชุมครั้งหนา คงจะแกไข
ไดทัน ขอนำเรียนวา ฝายบริหาร ฝายสภาฯ ฝายขาราชการประจำ ขอให
พิจารณาวาโครงการไหนที่เปนการเรงดวนและมีเงินที่จะแกไขปญหาได ขอให
รวมดวยชวยกัน เพ่ือแกไขปญหาใหพ่ีนองประชาชน 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอบคณุทานเสริง จินดาพันธ ท่ีไดใหขอเสนอแนะ ขอเชิญ ทานสมนึก  
ประธานสภาเทศบาล       นิจพลกรัง ครับ 

/นายสมนึก... 
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นายสมนึก นิจพลกรัง  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ฝายบริหารยังไมตอบขอสอบถามของผม ครับ เรื่อง โครงการกอสรางรางระบาย

น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายจากบาน นายแจม แกวโพธ์ิ ถึง บานนายโฮ 
สนองเดช หมู ท่ี ๘ บานหนองซำ ที่มีปญหาลงงานกอนสัญญาจาง สอบถาม
นายกเทศมนตรี วาไดตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง ขอทราบวาดำเนินการถึงไหน
แลว และโครงการดังกลาวจะดำเนินการตอไดหรือไม อยางไร และขอสอบถาม
เพิ่มเติม โครงการที่นายกเทศมนตรีจะใหบานละ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จะ
สามารถดำเนินการไดเลยหรือไม เนื่องจาก สภาฯอนุมัติใหใชจายเงินสะสมของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ โครงการ เหลือ ๗ โครงการ ใน ๗ 
โครงการทำเสร็จไปแลว ๑ โครงการ ตอนนี้ปญหาของบานหัวทำนบ ไดรับการ
แกไขไปแลวในระดับหนึ่ง หากเรงดำเนินการเรื่องหมอแปลงไฟฟาของสถานีสูบ
น้ำฯก็จบปญหา ครับ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา - ขอเชิญนายกเทศมนตร ีตอบขอซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล       
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ดิฉันขอชี้แจง ดังนี้ 
 - นายอาทิตย พิเศษ แจงมามีน้ำทวมขัง นายกฯใหผูมีจิตอาสาเปดทางน้ำให 

บริเวณที่จะกอสรางโครงการกอสรางรางระบาย และบริเวณท่ีจะกอสราง
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box culverts)บานหนอง
ซำ ก็แกปญหาไดประมาณหนึ่ง  

 - สวนรูปแบบหนางานตาง ๆที่เปลี่ยนแปลงไป คือ เจาของบานขุดดินออก เพ่ือ
เปนทางระบายน้ำ แตกำแพงบานเขาจะพัง ที่นายกฯทราบมาคือ ถามคนที่มีบาน
อยูแถวนั้น เจาของบานจริง ๆ ทำงานอยูที่อื่น จะมีญาติมาดูแลแทน ไดพูดคุยกับ
คนที่มาขุดดินใหขอใหเทปูนใหกอน ซึ่งขอพูดตรง ๆวา นายกฯวามีโครงการอยู
แลว คิดวาเปนการตกลงราคาจางจะใหงานเขา เพราะเขามีน้ำใจมาทำใหเรา ซึ่ง
ยังไมไดจายเงินสักบาท  
- เทศบาลยังไมดำเนินการลงนามในสัญญา แตเจาของบานกลัวกำแพงพังเลย
ขอใหมาเทปูนใหกอน ซึ่งคนที่มาขุด ดิฉันก็ไมทราบและไมรูจักวาชื่ออะไร ก็เอา
ปูนมาเทใหกอนเพราะเขาเห็นใจเจาของบาน ซึ่งดิฉันไดพูดคุยกับคนท่ีมาขุดลอก
และเทปูน  ว าดิฉันจะให งาน เขา เพราะมันไม ใช โครงการใหญ โตอะไร 
งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท เขามาชวยเพราะเขามีจิตอาสา สุดทายน้ำ
หลากมาทวมก็ทำอะไรไมได สำหรับเอกสารในการจัดซื้อจัดจาง ดิฉันมอบ
ผูอำนวยการกองคลังดำเนินการ แตไมทราบวาเกิดอะไรขึ้นจึงไมสามารถลงนาม
ในสัญญาได ทำใหราคากลางหมดอายุ พอน้ำลงชาวบานทำหนังสือมารองเรียน 
ผานนายอาทิตย พิเศษ โดยคิดวามีการทำงานแลว เบิกเงินไปแลว ท้ิงงานไมมา
ทำตอ ซึ่งนายกไดชี้แจงไปแลว และไดสอบถามวามีความเดือดรอนเรื่องอะไร 
เขาก็บอกวาขอใหถมเพ่ือขนขาวเขายุงฉางและเขาบานไดสะดวก ดิฉันก็อนุญาต
ใหเขาถม และโครงการดังกลาวก็ยังทำอยู  

/ซึ่งดิฉัน... 
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ซึ่งดิฉันไดเรียกประชุมหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการที่เก่ียวของวาจะ
ดำเนินการอยางไรซึ่งเจาหนาที่ไดแนะนำใหนายกเทศมนตรีไปแจงความ ให
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ดิฉันก็ไมไดละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไมได
เพิกเฉย ก็ไปแจงความตามคำแนะนำของเจาหนาท่ี พยายามหาวิธีแกไขปญหาให
ชาวบาน สำหรับการแตงตั้งคณะกรรมการ ดิฉันไดแตงตั้ง นายวิรัตน ทวยมีฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรี เปนประธาน นายนรงคฤทธ์ิ ทองหว่ัน รองปลัดเทศบาล 
นางรินดา ถ้ำกลาง ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ นายวุฒินันท จันทรเขียว นัก
วิเคราะหฯ เปนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการรายงานวาสภาพพื้นที่อยูสภาพเดิม
แลว นายกฯจะไดมอบหมายใหกองชางดำเนินการตอไป 
- การขุดลอกสระประปาบานหัวทำนบ สามารถทำได ใหทานทำเอกสารมา เปน
โครงการที่ไมอยูในแผน จะตองใหนักวิเคราะหฯปรับแผน นาจะทันในการ
ประชุมรอบหนาประมาณเดอืนเมษายน 
- สำหรับโครงการที่ไดรับการอนุมัติใหใชจายเงินสะสมของปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ขอมอบใหเจาหนาที่พัสด ุเปนผูชี้แจง 
 

นายนาวิน แมนศรนรา - ขอสอบถามเพ่ิมเติม โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
ประธานสภาเทศบาล   นายกฯอนุญาตใหเขาทำใชหรือไมครับ   
   

นางวงเดือน ศิริวงศ  - ใชคะ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา - นายกฯอนุญาตใหเขาทำแลวไปแจงความ ขอสอบถามวาลงบันทึกประจำวัน  
ประธานสภาเทศบาล หรือแจงความครับ แลวแจงความเรื่องอะไร 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - แจงความคะ แจงความเรื่องคนมาเทปูน ซึ่งผิดรูปแบบโครงการ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา - โครงการนี้เปนความเดอืดรอนของประชาชน ชาวบานประชาคมมาวา 
ประธานสภาเทศบาล เดือดรอน สภาเทศบาลอนุมัติใหทำโครงการ ยังไมไดทำสัญญาจางตามระเบียบ 

เหตุใดถึงไปสั่งใหทำกอน อยากใหผูเก่ียวของชี้แจงใหสภาฯทราบ  
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - ขอมอบหมายให รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แจงคะ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 
 

นายนรงคฤทธิ์ ทองหวั่น  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ ผมขอชี้แจง ในประเด็นตอไปนี้  
 ๑. ตามที่สภาฯอนุมัติใหใชจายเงินสะสม โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีต เสริม เหล็ก (Box culverts) บ าน หัวทำนบ วงเงิน งบประมาณ  
๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งตอมาเทศบาลไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน โครงการกอสรางฝายน้ำลน(ชนิดรถยนตผานได) 
โดยใชแรงงานในทองถ่ิน บานหัวทำนบ หมูที่ ๒ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท จึงตองใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมา เพราะวงเงินมากกวาจะสามารถ
กอสรางไดคณุภาพมากกวา ซึ่งในสวนท่ีสภาอนุมัตใิหใชจายเงินสะสม  

/เมื่อไดรับ... 



๘ 
 

เมื่อไดรับอนุมั ติให ใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

 ๒. ตามที่สภาฯอนุมัติใหใชจายเงินสะสม โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box culverts) บานหนองซำ หมูที่ ๘ วงเงินงบประมาณ  
๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท ตอมาในภายหลัง กองชางไดตรวจสอบพื้นที่แลวปรากฏวา
จุดท่ีจะดำเนินการกอสรางมีความเสียหายจากน้ำเซาะทำใหงบประมาณที่ไดรับ
การอนุมัติไมเพียงพอ หากจะทำตอตองเปลี่ยนแปลงแบบรูป และขออนุมัติเงิน
เพิ่ม 

 ๓. เรื่อง โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ตามที่นายกฯ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง จากความเขาใจของชาวบานวา
ผูรับจางมาทำงานแลว ทำไมเสรจ็ ซ่ึงคณะกรรมการฯไดลงตรวจสอบพ้ืนท่ี พบวา
กอนหนานี้ไดมีบุคคลไปขุดรองน้ำ ผูกเหล็ก วางเหล็กและเทปูนจริง แตพอไปเมื่อ
วานพบ นายอาทิตย พิเศษ,ผูชวยผูใหญบานหนองซำ และชาวบานที่อยูใน
บริเวณน้ัน พบวามีการนำดินมาถมรองที่ขุดไว สวนถมเมื่อใดนั้นไมทราบ ซึ่งใน
ลำดับตอไปคณะกรรมการฯจะไดทำหนังสือเชิญ ผูใหญบาน ผูนำ ชาวบานเพ่ือ
ซักถามวาบุคคลใดเปนผูขุดรองน้ำ ผูกเหล็ก วางเหล็กและเทปูน  และในเบื้องตน
มีการบรรเทาความเดือดรอนโดยการนำดินไปถม ซึ่งคณะกรรมการยังไมไดสอบ
วาใครเปนผูเอาไปถม 

  - กรณีนี้ในเบื้องตนทราบวานายกเทศมนตรี ไดไปแจงความ สวน
รายละเอียดในเรื่องที่แจงนั้นทางผมไมทราบรายละเอียด หากประธานสภาฯหรือ
สมาชิกฯตองการทราบ ขอใหนำเรียนสอบถามทางนายกเทศมนตรี  

  - ในสวนของกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เม่ือนายกเทศมนตรีออกคำสั่ง
ตามระเบียบพัสดุฯแลว มีการดำเนินการตามข้ันตอนของคณะกรรมการกำหนด
แบบรูป คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึงกระบวนการที่พัสดุจะตองจัดทำ
รางสัญญาและลงนามในสัญญา แตปรากฏวาไมสามารถดำเนินการไดภายใน ๓๐ 
วัน เนื่องจากราคากลางมีกำหนด ๓๐ วัน สวนรายละเอียดวาเหตุใดไมทัน ๓๐ 
วัน จะขอใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนผูชี้แจงรายละเอียด ขอนำเรียนเบื้องตน
เพียงเทานี้ ขอบคุณครบั 

 

นายนาวิน แมนศรนรา - ขอขอบคุณรองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล กงรถ ผมขอสอบถามทานายกฯเพ่ิมเติม ตามท่ีรองปลัดเทศบาลไดชี้แจง กรณี

ที่วานายกเทศมนตรีไปแจงความเอาผิดกับใคร หรือแคไปลงบันทึกประจำวัน
เฉยๆ 

 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - ลงบันทึกประจำวัน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา - คำวาลงบันทึกประจำวัน กับการแจงความไมเหมือนกันนะครบั แจงความ คือ 
ประธานสภาเทศบาล การแจงเอาผิดกับผูกระทำผิด ท่ีทานบอกไมทราบวาเปนใคร ทานไมทราบเรื่องก็

ตองแจงความเรื่องบุกรุก แตทานนายกฯบอกวาทานเปนคนอนุญาต ผมวามัน
ขัดแยงกันอยูนะครบั  

/สวนการ... 
 



๙ 
 

สวนการลงบันทึกประจำวัน คือ การจดขอความลงไปใน รายงานประจำวันเพ่ือ
เปนหลักฐานเฉยๆ สวนการถมดินผมไดไปสอบถามสมาชิกฯเบ้ืองตน ขอเชิญ
สมาชิกฯที่ทราบเรื่องไดแจงตอสภาฯครับจะไดไมยืดเยื้อ จะไดเขาวาระอื่น ๆ 
ตอไปครับ ขอเชิญนายอาทิตย พิเศษ ครับ 
 

นายอาทิตย พิเศษ  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สำหรับเรื่องการไปถมดนิ ผมไดรับคำสั่งจากนายกเทศมนตรี ใหหาดินไปถมใหอยู

ในสภาพปกติ เพ่ือจะได เริ่มทำโครงการใหม  ในสวนของผม อยากใหรีบ
ดำเนินการกลัววาจะลวงเลยเวลาแลวเงินจะตกไปชาวบานเดือดรอน อีกทั้ง 
โครงการ Box culverts ก็ตกไปแลว  

 

นายนาวิน แมนศรนรา - ขอขอบคุณทานอาทิตย พิเศษ ขอมูลที่ผมไดมาถือวาถูกตอง ในเบื้องตนผมได 
ประธานสภาเทศบาล ถามรถขนดินแลว วาไดรับคำสั่งจากทานอาทิตย ลำดับตอไปขอเชิญ นางสาว

สุภาภรณ  อุนประชา สัตวแพทย  ชำนาญงาน ปฏิบัติหนาที่พั สดุ  ชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมสภาฯ 

 

นางสาวสุภาภรณ อุนประชา เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สัตวแพทย ชำนาญงาน ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหใชจายเงนิสะสม ประจำป 
ปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่พัสดุ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เฉพาะโครงการท่ีถึงขั้นตอนของพัสดุแลว ดังน้ี 

๑.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาประชาคม 
หมู ๒ ถึง บานหนองนา ตำบลงิ้ว บานหัวทำนบ ตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ระยะทางประมาณ  ๑๓๐.๐๐ เมตร ไหลทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร 
กวางขางละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๗๘๐ ลูกบาศกเมตร 
ปายโครงการ ๑ ปาย วงเงินงบประมาณ ๕๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท โครงการนี้อยูใน
กระบวนการลงนามในสัญญา สิ้นสุดสัญญา ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ หจก.ธีระชัย 
คาไม 

๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกบานนาย
มะลิ หมู ๕ ถึง คลองสงน้ำคอนกรีต บานโนนขี้ตุน ตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร ไหลทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กวางขางละ 
๐.๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา ๕๒๐ ลูกบาศกเมตร ปายโครงการ 
๑ ปาย วงเงินงบประมาณ  ๓๔๓,๓๐๐.๐๐ บาท โครงการนี้อยูในสัญญา เริ่ม
สัญญาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ หจก.
แสงเพชร กอสราง 

๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลตาปู หมู ๖ 
ถึง บานนางพัด บานสี่แยก หมู ๖ บานสี่แยก ตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงที่ ๑ ขนาดกวาง 
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา ๗๒ ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มตนโครงการ จากนานางหนู ดาศรี  
 

/จุดสิ้นสุด... 



๑๐ 
 

จุดสิ้นสุดโครงการ นานางหนู ดาศรี ชวงที่ ๒ ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน หนา ๐.๑๕ เมตร 
กวางขางละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๑๒๐ ลูกบาศกเมตร 
จุดเริ่มตนโครงการ จากศาลปูตา จุดสิ้นสุดโครงการ นานางทองหลอ แสนคุณ
ทาว ปายโครงการ ๑ ปาย วงเงินงบประมาณ ๑๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท โครงการนี้
อยูในสัญญา เริ่มสัญญาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ กุมภาพันธ 
๒๕๖๖ หจก.แสงเพชร กอสราง 
 ๔. โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากสวน นายเขียว หมู 
๔ ถึง ตระกรุด หมูที่ ๔ บานหนองบัวรอง ตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๖๔๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ๑๙๘.๔๐ 
ลูกบาศกเมตร ปายโครงการ ๑ ปาย วงเงินงบประมาณ ๒๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท
โครงการนี้อยูในสัญญา เริ่มสัญญาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๖ หจก.แสงเพชร กอสราง 
- สวนโครงการอ่ืน ๆ ยังไมไดเขากระบวนการพัสดุ สามารถสอบถามไดท่ีกองชาง 
 

นายประสิทธิ์ ทศดร  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
ผูอำนวยการกองชาง  ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดโครงการท่ีไดรบัอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 - ดำเนินการแลวเสร็จ เบิกจายแลว ๑ โครงการ คือโครงการปรับปรุง
ถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากอางเก็บน้ำบานซาเลือด หมู ๓ ถึง บานโคกซาง 
วงเงินงบประมาณ ๔๔๕,๔๐๐.๐๐ บาท 
 - อยูระหวางกระบวนการพัสดุ  ๔ โครงการตามที่แจง 
 - ยังไมดำเนินการ คือ  
  ๑. โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากสระน้ำ
บานโคกแค หมู ๗ ถึงบานนายรัตน พุทธคาน หมู ๑  

๒. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box 
culverts) บานหนองซำ หมูที่ ๘ ตำบลกงรถ วงเงินงบประมาณ  ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ 
บาท งบประมาณดังกลาวไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จได ตองขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ิม 

๓. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box 
culverts) บล็อคคอน เวิร ส  หมู ที่  ๒  บ าน หั วทำนบ  วงเงิน งบประมาณ  
๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการกอสรางฝายน้ำลน
(ชนิ ดรถยนตผ านได ) โดยใชแรงงานในทองถิ่น  บ านหั วทำนบ หมูที่  ๒ 
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนั้น โครงการนี้จึงไมจำเปนตองใชจายเงิน
สะสม ก็ใหตกเปนเงินสะสมไป 
  ๔. โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
สายจากบานนายแจม แกวโพธิ์ ถึง บานนายโฮ สนองเดช หมูที่ ๘ บานหนองซำ 
วงเงินงบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท โครงการนี้อยูระหวางดำเนินการสอบ
ขอเท็จจริง 

/นายนาวิน… 



๑๑ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา - สมาชิกทานอื่นมีขอซักถามเพิ่มเติมหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวชยุดาพร พาเรือง เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอฝากประธานสภาฯถึงฝายบริหาร อยากทราบวาโครงการกอสรางฝายน้ำลน  

บานหัวทำนบ หมูท่ี ๒ ดำเนินการถึงไหนแลว 
 

นายนาวิน แมนศรนรา - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - ขอมอบใหเจาหนาที่พัสดุ ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 
 

นางสาวสุภาภรณ อุนประชา เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สัตวแพทย ชำนาญงาน ๑.โครงการกอสรางฝายน้ำลน(ชนิดรถยนตผานได) โดยใชแรงงานในทองถ่ิน  
ปฏิบัติหนาท่ี เจาหนาที่พัสดุ บานกงรถ หมูที่ ๑ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ๒. โครงการกอสรางฝายน้ำลน(ชนิดรถยนตผานได) โดยใชแรงงานในทองถิ่น 

บานหัวทำนบ หมูท่ี ๒ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ทั้ง ๒ โครงการไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
และอยูระหวางกระบวนการของคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ และ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด ดำเนินการเสร็จก็
จะสงไปยังพัสดุ เพ่ือรางสัญญา หาผูรับจาง 
 

นายนาวิน แมนศรนรา - ขอเชิญนายหนูแดง ยั่งยืน มีขอซักถาม เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายหนูแดง ย่ังยืน  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ งบประมาณ  ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท ที่ไมไดทำบล็อกคอนเวิรส ผมขอใหเอาไปขุด

สระประปา ไดหรือไม ผมอยากใหขุดใหกวางข้ึน ลึกข้ึน ซึ่งท่ีทานสมนึก นิจพล
กรัง กลาววาไดหมอแปลงไฟฟามาก็จบปญหา ผมวาจริง ๆ แลวไมใชครับ ถาน้ำ
ในลำปลายมาศ ไม มี หมอแปลงไฟฟาก็ไม มีประโยชน จึงอยากให เอาเงิน 
๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท ไปขุดสระประปาครับ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา - ขอเชิญนายกเทศมนตีตำบลกงรถ ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ดิฉันขอชี้ แจงเพ่ิม เติม  โครงการบล็อกคอนเวิรส  หมู ที่  ๒  งบประมาณ  

๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท  เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว ไมสามารถเปลี่ยน
โครงการได หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสม
นั้นเปนอันพับไป ก็จะตกไปรวมเปนเงินสะสมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก็
ขอใหทานแจงกำนัน ผู ใหญบาน จัดทำประชาคมท่ีทานมองเห็นเปนความ
เดือดรอน นายกเทศมนตรีจะพิจารณาใหหมูบานละ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทเทากัน
ทุกหมูบาน 

/นายนาวิน... 



๑๒ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา - มีสมาชิกสภาฯทานใดมขีอซักถามเพิ่มเติมหรือ ถาไมมี ผมขอเขาสูระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล  วาระที่ ๔ ตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
------ไมมี-------  

 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
         

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องที่เสนอใหมเพื่อขอความเห็นชอบ 
๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม (กองคลัง) 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญเจาหนาที่ผูไดรบัมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  ตอท่ีประชุมสภาฯ 
 

นางสาวสมสวน แขพิมาย เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
ผูอำนวยการกองคลัง ขาพเจา ขอชี้แจงญัตติเรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม ดังนี้ 
หลักการ 

ดวยปมซับเมอรสสูบน้ำประปาบานสี่แยก หมูที่ ๖ ชำรุดไมสามารถสูบน้ำขึ้นหอ
ถังสูง ทำใหประชาชนไดรับผลกระทบการใชน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค ประกอบกับมีการขยายผิวถนนจราจร ถนนทาง
หลวงหมายเลข ๒๒๖ ไดมีการรื้อทอน้ำประปาท่ีตอจากบานชาเลือด หมูท่ี ๓ ไปยังบานสี่แยก หมูท่ี ๖ จึงมีความ
จำเปนเรงดวนในการจัดซื้อปมชับเมอรสสูบน้ำประปาเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

                      เหตุผล 
   

    เนื่องจากน้ำมีความจำเปนตอการดำรงชีวิตของประชาชน ที่ตองมีน้ำอุปโภค 
บริโภค แตป ั๊มน้ำซับเมอรส ที่ใชงานอยูเกิดการชำรุดไมสามารถซอมบำรุงเพ่ือนำกลับมาใชได ประชาชนบานสี่แยก 
หมูที่ ๖ ไมมีน้ำอุปโภค บริโภคไดรับความเดือดรอนมาก จึงมีความจำเปนจะตองจัดหาปมซับเมอรส ขนาด ๒ 
แรงมา ๒๒๐ โวลต ๘ ใบพัด จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิมที่ไมสามารถซอมแซมได และกองคลังได
ตรวจสอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ ศ. ๒๕๖๖ แลวพบวาไมไดตั้งงบประมาณไวใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย จึงมีความจำเปนตองโอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม รายละเอียดดังนี้ 
   

๑. โอนต้ังจายเปนรายการใหม 
แผนงานการพาณิชย 
งานกิจการประปา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ 
ครุภัณฑการเกษตร 

- คาจัดซื้อป ั๊มน้ำชับเมอรส ขนาด ๒ แรงมา ๒๒๐ โวลต ๘ ใบพัด 
จำนวน ๑ เครื่อง พรอมติดตั้ง สำหรับสูบน้ำประปาบานสี่แยก หมูที่ ๖ ขอ
โอนตั้งจายเปนรายการใหม ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

 

รวมงบประมาณโอนตั้งจายเปนรายการใหม ท้ังสิ้น  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
/๒. โอนลด... 



๑๓ 
 

๒. โอนลด  
        แผนงานบริหารงานคลัง   
            งบบุคลากร  
            เงินเดือน(ฝายประจำ) 

- เงินเดอืนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณตั้งไว     
๑,๐๘๒,๔๖๐.๐๐ บาท งบประมาณ คงเหลือกอนโอน ๙๓๘,๔๓๐.๐๐ บาท 
ขอโอนลด  ๒๐ ,๐๐๐ .๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลั งโอนลด  
๙๑๘,๔๓๐.๐๐ บาท 

 

           รวมงบประมาณโอนลดทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

 ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดย
การโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น 
 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพ่ือพิจารณาตอไป 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกทานใด มีขอซักถามเพิ่มเติมหรือไม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล - หากไมมีผมขอมติท่ีประชุม ทานใดเห็นชอบญัตติ เร่ือง ขอเสนอญัตติโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจายเปนรายการ
ใหม ตามที่ฝายบริหารเสนอมา โปรดยกมือ 

  

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติ ๑๑ เสียง เห็นชอบ เรื่อง ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม ตามที่เสนอ 

 - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติรับบริจาคส่ิงกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (ลาน

คอนกรีตเสริมเหล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ)(กองการศึกษา) 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญเจาหนาที่ผูไดรบัมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  ตอท่ีประชุมสภาฯ 
 

นายสันติสุข หม่ันอุตสาห  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
ผูอำนวยการกองการศกึษา ขาพเจา ขอชี้แจงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติรับบริจาคสิ่งกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

(ลานคอนกรีตเสรมิเหล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ) ดังนี้ 
    ดวยกองการศกึษา ไดรับการประสานจากชุมชน มีความประสงคขอบรจิาคลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
  

หลักการ 
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ กองการศึกษา มีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือให
เอ้ือตอการเรียนรู ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งภายในและภายนอก จึงมีแนวคดิที่จะดำเนินโครงการกอสราง 

/ลานคอนกรีต... 



๑๔ 
 

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใชทำกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงลานเครื่องเลนสนาม เพ่ือใหมีบรรยากาศเรียนรูที่ดี นาดู 
นาอยู นาเรียน ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี้จะทำใหเด็กปฐมวัยไดรับประสบการณตรง มีพัฒนาการทุกดานเหมาะสม
ตามวัยและมีประสิทธิภาพ   

เหตุผล 

ดวย นายเนื่อง พจนฉิมพลี นางสรอย พจนฉิมพลี นายวันชัย อินทรกิต นาง
สำรวย อินทรกิต พรอมคณะ มีความประสงคขอบริจาคลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว 
๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร งบประมาณ ๓๑,๑๐๐.๐๐ บาท ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ 
 

ขอกฎหมาย 
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บท
เฉพาะกาล มาตรา ๑๑๒ ใหระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
ขอบัญญัติ และขอกำหนดใด ๆ เก่ียวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐอื่นที่ไมอยู
ภายใตบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ แลวแตกรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐยังคงใช บังคับไดตอไป เทาที่ ไม ขัด หรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวงระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙ วรรคแรก ในกรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยบริหารราชการ
สวนทองถิ่นหรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทำดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ
ติดพันหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภา
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน นั้น 
 

 จึงไดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
รับบริจาคสิ่งกอสราง สิ่งสาธารณูปโภค (ลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ) ตอไป 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกทานใด มีขอซักถามเพิ่มเติมหรือไม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล - หากไมมีผมขอมติท่ีประชุม ทานใดเห็นชอบญัตติ เรื่อง ขออนุมัติรับบรจิาค

สิ่งกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (ลานคอนกรีตเสรมิเหล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ)
ตามที่ฝายบรหิารเสนอมา โปรดยกมือ 

  

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติ ๑๑ เสียง เห็นชอบ ใหรับบริจาคสิ่งกอสราง สิ่งสาธารณูปโภค (ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ) ตามที่เสนอ 

 - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

 ๕.๓ ญัตติ เรื่อง การคดัเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตำบลกงรถตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ  
ที่สภาเทศบาลตำบลกงรถมอบหมาย แทนคณะกรรมการชุดเดิม 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  ตอท่ีประชุมสภาฯ 
 

/นางรินดา... 



๑๕ 
 

นางรินดา ถ้ำกลาง  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ ขาพเจา ขอชี้แจงญัตติ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ ระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลกงรถตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ ท่ีสภาเทศบาลตำบลกงรถมอบหมาย แทนคณะกรรมการชุดเดิม 
ดังน้ี 

 

หลักการ 
     ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือ

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ๑๒ ขอ ๑๓ และตามคำสั่งเทศบาลตำบลกงรถ ที่ ๔๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกงรถ หมดวาระ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

เหตุผล 
                       เพื่อใหการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่  
เทศบาลตำบลกงรถ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๒ (๓) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย 
จำนวนสองคน เปนคณะกรรมการ จะตองดำเนินการคัดเลือกจากสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

ขอกฎหมาย 
    ๑. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือ
สนบัสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๓ ใหกรรมการตามขอ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป 
นับแตวันที่ออกคำสั่งแตงตั้ง 
    เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่งแลว หากยังมิไดมีการคัดเลือกกรรมการขึ้น
ใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตำแหนงอยูในตำแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวากรรมการซึ่งไดรับการคัดเลือกขึ้น
ใหม เขารับหนาที่ แตตองไมเกินเกาสิบวัน นับแตวันที่กรรมการพนจากตำแหนง 
    ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พนจากตำแหนงกอนครบวาระ ใหดำเนินการ
คัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ตำแหนงกรรมการนั้นวางลงตามหลักเกณฑที่
สำนักงานกำหนดในขอ๑๒ วรรคสามหรือวรรคสี่ แลวแตกรณี ใหผูไดรับการคัดเลือกอยูในตำแหนงเทากับวาระที่
เหลือของกรรมการซึ่งตนแทนเวนแตกรณีที่วาระของกรรมการพนจากตำแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบ
วัน จะไมดำเนินการคัดเลือกหรือแตงตั้งกรรมการแทนตำแหนงที่วางนั้นก็ได และในการนี้ใหคณะกรรมการกองทุน
ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 
    ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๑๒ (๓) วางลงโดยมิใชเหตุพนจากตำแหนงกอนครบ
วาระ ใหคณะกรรมการกองทุนประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 
              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพื่อดำเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับทองถ่ินหรือพื้นที่เทศบาลตำบลกงรถ ตำแหนงสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลกงรถ ท่ีสภาเทศบาลตำบลกงรถมอบหมาย แทนคณะกรรมการชุดเดิม 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกทานใด มีขอซักถามเพิ่มเติมหรือไม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  - หากไมมี ผมขอใหสมาชิกสภาฯเสนอบุคคลท่ีมีจิตอาสา จำนวน ๒ ทาน  

เพื่อคัดเลือกเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน 
ขอเชิญเสนอทานท่ี ๑ ครับ  

/นายเสริง... 



๑๖ 
 

นายเสริง จินดาพันธ  ผมขอเสนอ นางมณี ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภาฯเขต ๒ เปนคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯเขต ๑  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 
    - ผูรับรอง นายอาทิตย พิเศษ และนายสมจิตร พะภาตะนันท  ถูกตอง 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกทานอ่ืนเสนอเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีถือวาเห็นชอบให นางมณี  
ประธานสภาเทศบาล ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภาฯเขต ๒ เปนคณะกรรมการ คนที่ ๑  

- ขอเชิญเสนอบุคคลท่ีมีจิตอาสา เพ่ือคัดเลือกเปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ทานที่ ๒ ครับ  

 

นายหนูนา มูลยาพอ  ผมขอเสนอ นางสาวชยุดาพร พาเรือง สมาชิกสภาฯเขต ๒ เปนคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯเขต ๑  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 
    - ผูรับรอง นายอำนวย โคตรชมภู และ นายสมนึก นิจพลกรัง ถูกตอง 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกทานอ่ืนเสนอเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีถือวาเห็นชอบให  
ประธานสภาเทศบาล นางสาวชยุดาพร พาเรือง สมาชิกสภาฯเขต ๒ เปนคณะกรรมการ คนที่ ๒  
  

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติ ๑๑ เสียง เห็นชอบให  
๑. นางมณี ศรีประสิทธิ์  
๒. นางสาวชยุดาพร พาเรือง 

เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลตำบลกงรถ ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ ท่ีสภา
เทศบาลตำบลกงรถ มอบหมาย 

 - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - กอนที่จะเขาสูเรื่อง ๕.๔ ผมขอชี้แจงกรณมีีการยื่นญัตติ ขอใหสภาเทศบาลฯ  
ประธานสภาเทศบาล แตงตั้งคณะกรรมการสภาทองถิ่น เพื่อดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ในเรื่อง

ดังกลาว สืบเนื่องจากผมไดรับจดหมายลงทะเบียนประมาณเกือบ ๒ เดือนแลว 
เปนเรื่องรองเรียน ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องที่ไดรับการรองเรียนมา 
หากสมาชิกสภาฯ ทานใดอยากไดเอกสาร ผมจะไดใหเจาหนาที่สำเนาให สมาชิก
ทานใดมีขอสงสัย หรอืเสนอแนะ เชิญครับ 

 

นายเสริง จินดาพันธ  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ในประเด็นดังกลาวไดมีการซักถาม พูดคุยกันแลวและฝายบริหารไดแตงตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบเรื่องนี้แลว ถาจะมาแตงตั้งขึ้นใหม หรือต้ังไปแลวจะ
ซ้ำซอนกันหรือไม ตั้งแลวจะไปสอบใคร 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ผมขอเรยีนวาคณะกรรมการชุดนั้นเปนสวนของฝายบริหาร คณะกรรมการใน 
ประธานสภาเทศบาล สวนของสภาฯก็ตองตั้ง เพราะผมไดรับเรื่องมาก็ตองตรวจสอบ 
 

นายวิมล กลาวาจา  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ทานประธานสภาฯบอกวามีเอกสาร แตสมาชิกไมมีเอกสารในมือใหพิจารณา 

หรือทานประธานสภาฯจะอธิบายเอง ซึ่งจริง ๆ แลวการที่จะใหพิจารณาอะไร
ควรมีเอกสารครับ 

  
 

/นางสาวชยุดาพร... 



๑๗ 
 

นางสาวชยุดาพร พาเรือง เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ตามที่ทานสมาชิกฯเสนอญัตติขึ้นมา ฝายบริหาร เจาหนาท่ี ไดช้ีแจงมาแลว การ

ที่สภาฯจะแตงต้ังคณะกรรมการฯข้ึนมา ควรมีขอมูลวาปญหาของผูรองคืออะไร 
อยากใหมีขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา อยู ๆ จะมาตั้งคณะกรรมการเลยก็
เหมือนไมมีขอมูล อยากอานเอกสารรองเรียนดูวาเขาขายอะไรบาง เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการตั้งคณะกรรมการ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เม่ือสมาชิกสภาฯเปนกังวล ผมขอสอบถาม รองปลดัเทศบาล รักษาการแทน 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย วาสภาเทศบาลฯมีอำนาจหรือหนาที่ใน

การแตงตั้งคณะกรรมการไดหรือไม 
 

นายนรงคฤทธิ์ ทองหวั่น  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ ผมขอชี้แจงในประเด็นที่ทานสมาชิกสภาฯเปนกังวลในญัตติที่สมาชิกสภาฯเสนอ

ขึ้นมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหอำนาจสภาฯ
แตงตั้งไดโดยใหอยูในอำนาจหนาที่ของทาน ตามกฎหมายจัดตั้ง คือ พ.ร.บ.
เทศบาล ซึ่งผมดูแลว ท้ัง ๓ เรื่องสามารถตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได ทานตั้ง
คณะกรรมการกอนแลวคอยพิจารณาเอกสารก็ได สามารถตั้งคูขนานกับฝาย
บริหารก็ได เมื่อไดคณะกรรมการแลว เปนหนาที่ของคณะกรรมการที่จะใช
อำนาจในการแสวงหาขอเท็จจริง โดยการเรียกหรือเชิญบุคคล หรือกลุมบุคคลมา
ใหขอมูล  

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เม่ือสมาชิกสภาฯไดรับทราบระเบียบ ขอกฎหมายตามท่ีรองปลัดเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงแลว ผมขอเขาสู เรื่องที่ ๕.๔ 
 

๕.๔ ญัตติ เร่ือง ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการสภาทองถิ่น เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง การใชจายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สาย
จากบานนายแจม แกวโพธิ์ ถึง บานนายโฮ สนองเดช หมูที่ ๘ บานหนองซำ  
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญนายสมนึก นิจพลกรัง สมาชิกสภาฯเขต ๒ ผูเสนอญัตติ ชี้แจง ตอที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาฯ 
 

นายสมนึก นิจพลกรัง  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขาพเจา ขอชี้แจงญัตติ เรื่อง ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการสภาทองถ่ิน เพื่อ

ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจจริง การใชจายเงินสะสม ครั้งที่  ๑ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็กรูป
ตัวยู สายจากบานนายแจม แกวโพธิ์ ถึง บานนายโฮ สนองเดช หมูที่ ๘ บาน
หนองซำ ตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. ขนาดกวาง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๖๕ 
เมตร ปายโครงการ ๑ ปาย วงเงินงบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท ตามมติท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยวิสามัญที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๕  

/นายนาวิน... 



๑๘ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - สมาชิกฯทานใดมีขอสงสัยเพ่ิมเติมหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเสริง จินดาพันธ  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผมยังมีขอกังขาสวนตัว การที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจสอบแลว เรา

จะไปตรวจสอบอะไร ใครรองมา ถาไดรับเลือกแลวปฏิเสธไดหรือไม เมื่อตั้งไป
แลวคณะกรรมการฝายสภาฯและฝายบริหาร ขอมูลจะตรงกันหรือไม จะไปใน
แนวทางเดียวกันหรือไม จะพูดเหมือนกันหรือไม ทำหนาที่แลวจะเปนคุณหรือ
เปนโทษตอตัวคณะกรรมการเอง ผมเปนหวงครับ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ในประเด็นนี้ผมวาเปนเรื่องอนาคต เมื่อมีหนาที่ตรวจสอบหาขอเท็จจริง ก็ตอง 
ประธานสภาเทศบาล หาความจริงใหได หากสมาชิกฯทานใดไมสะดวกที่จะเปนคณะกรรมการ 

สามารถปฏิเสธไดครับ  
- ขอเชิญสมาชิกฯเสนอวาจะตั้ง ๓ ทาน ๕ ทาน ๗ ทาน  
 

นายสมจิตร พะภาตะนันท เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผมเสนอ ใหแตงตั้งคณะกรรมการ ๓ ทาน ครับ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นตางจากนี้หรือไมครบั 
ประธานสภาเทศบาล - เม่ือไมมี ผมถือวาสมาชิกสภาฯเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ ทาน 
 - ขอเชิญสมาชิกฯเสนอผูที่จะแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ คนที่ ๑  

พรอมผูรับรอง 
 

นายสมจิตร พะภาตะนันท เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผมเสนอ นายสมนึก นิจพลกรัง  
    ผูรับรอง นายอำนวย โคตรชมภู นายหนูนา มูลยาพอ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกครับ 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไมมี ผมถือวาสมาชิกสภาฯเห็นชอบใหแตงตั้ง นายสมนึก นิจพลกรัง เปน

คณะกรรมการฯ คนที่ ๑ 
 - ขอเชิญสมาชิกฯเสนอผูที่จะแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ คนที่ ๒  

พรอมผูรับรอง 
 

นายสมนึก นิจพลกรัง  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผมเสนอ นายนาวิน แมนศรนรา  
    ผูรับรอง นายสมจิตร พะภาตะนันท นางมณี ศรีประสิทธิ์ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกครับ 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไมมี ผมถือวาสมาชิกสภาฯเห็นชอบใหแตงตั้ง นายนาวิน แมนศรนรา เปน

คณะกรรมการฯ คนที่ ๒ 
 - ขอเชิญสมาชิกฯเสนอผูที่จะแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ คนที่ ๓  

พรอมผูรับรอง 
 

/นางมณี... 



๑๙ 
 

นางมณี ศรีประสิทธิ์  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ดิฉันขอเสนอ นายอำนวย โคตรชมภู  
    ผูรับรอง นายสมนึก นิจพลกรัง นายหนูนา มูลยาพอ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกครับ 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไมมี ผมถือวาสมาชิกสภาฯเห็นชอบใหแตงตั้ง นายอำนวย โคตรชมภู เปน

คณะกรรมการฯ คนที่ ๓ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให  ๑. นายสมนึก นิจพลกรัง 
   ๒. นายนาวิน แมนศรนรา 
   ๓. นายอำนวย โคตรชมภู 

เปนคณะกรรมการสภาทองถิ่น เพื่อดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง การใช
จายเงินสะสม ครั้งท่ี ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โครงการกอสราง
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายจากบานนายแจม แกวโพธิ์ ถึง 
บานนายโฮ สนองเดช หมูที่ ๘ บานหนองซำ 

 
๕.๕ ญัตติ เร่ือง ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการสภาทองถิ่น เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง การใชจายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕   โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box 
culverts) บานหนองซำ หมูท่ี ๘ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญนายสมนึก นิจพลกรัง สมาชิกสภาฯเขต ๒ ผูเสนอญัตติ ชี้แจง ตอที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาฯ   
 

นายสมนึก นิจพลกรัง  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขาพเจา ขอเสนอเสนอญัตติขอใหแตงตั้งคณะกรรมการสภาทองถิ่น เพื่อ

ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง การใชจายเงินสะสม ครั้งที่  ๑ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(Box culverts) บานหนองซำ หมูที่ ๘ ตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box culverts) 
บล็อคคอนเวิรส ขนาดกวาง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร 
จำนวน ๑ ชอง ปายโครงการ ๑ ปาย วงเงินงบประมาณ  ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยวิสามัญที่  ๑ เม่ือวัน ท่ี ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 - ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพ่ือพิจารณาตอไป 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - สมาชิกฯทานใดมีขอสงสัยเพ่ิมเติมหรือไมครบั 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไมมี ขอเชิญสมาชิกฯเสนอวาจะตั้ง ๓ ทาน ๕ ทาน ๗ ทาน  

 

นางสาวชยุดาพร พาเรือง เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ดิฉันขอเสนอ ใหแตงตั้งคณะกรรมการ ๗ ทาน  
 

/นายนาวิน... 



๒๐ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นตางจากนี้หรือไมครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสมจิตร พะภาตะนันท เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผมเสนอ ใหแตงตั้งคณะกรรมการ ๓ ทาน ครับ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เมื่อมีสมาชิกสภาฯ เสนอมา ๗ ทาน และ ๓ ทาน 
ประธานสภาเทศบาล - ผมจะขอมติที่ประชุม 
 - ทานใดเห็นชอบใหตั้งคณะกรรมการฯ ๗ ทาน ขอใหยกมือ 
   (๑ เสียง) 
 - ทานใดเห็นชอบใหตั้งคณะกรรมการฯ ๓ ทาน ขอใหยกมือ 
   (๓ เสียง) 
 - ผมถือวาสมาชิกสภาฯเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ ทาน 
 - ขอเชิญสมาชิกฯเสนอผูที่จะแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ คนที่ ๑  

พรอมผูรับรอง 
 

นางมณี ศรีประสิทธิ์  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ดิฉันขอเสนอ นายสมนึก นิจพลกรัง  
    ผูรับรอง นายอาทิตย พิเศษ นายสมจิตร พะภาตะนันท 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกครับ 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไมมี ผมถือวาสมาชิกสภาฯเห็นชอบใหแตงตั้ง นายสมนึก นิจพลกรัง เปน

คณะกรรมการฯ คนที่ ๑ 
 - ขอเชิญสมาชิกฯเสนอผูที่จะแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ คนที่ ๒  

พรอมผูรับรอง 
 

นายสมจิตร พะภาตะนันท เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผมขอเสนอ นายอำนวย โคตรชมภู  
    ผูรับรอง นายสมนึก นิจพลกรัง นางมณี ศรีประสิทธิ์ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกครับ 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไมมี ผมถือวาสมาชิกสภาฯเห็นชอบใหแตงตั้ง นายอำนวย โคตรชมภู เปน

คณะกรรมการฯ คนที่ ๒ 
 - ขอเชิญสมาชิกฯเสนอผูที่จะแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ คนที่ ๓  

พรอมผูรับรอง 
 

นายสมนึก นิจพลกรัง  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผมเสนอ นายนาวิน แมนศรนรา  
    ผูรับรอง นายหนูแดง ยั่งยืน นางมณี ศรีประสิทธิ์ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกครับ 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไมมี ผมถือวาสมาชิกสภาฯเห็นชอบใหแตงตั้ง นายนาวิน แมนศรนรา เปน

คณะกรรมการฯ คนที่ ๓ 
 /มติที่ประชุม... 



๒๑ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให  ๑. นายสมนึก นิจพลกรัง 
   ๒. นายอำนวย โคตรชมภู 
   ๓. นายนาวิน แมนศรนรา 

เปนคณะกรรมการสภาทองถิ่น เพื่อดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง การใช
จายเงินสะสม ครั้งท่ี ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โครงการกอสราง
ทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box culverts) บานหนองซำ หมูท่ี ๘ 
 
 

๕.๖ ญัตติ เรื่องขอใหแตงต้ังคณะกรรมการสภาทองถิ่น เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีการตัดตนไมในสำนักงานเทศบาลตำบลกงรถและ
นำไปจำหนาย 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญนายสมนึก นิจพลกรัง สมาชิกสภาฯเขต ๒ ผูเสนอญัตติ ชี้แจง ตอที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาฯ   
 

นายสมนึก นิจพลกรัง  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขาพเจา ขอเสนอเสนอญัตติขอใหแตงตั้ งคณะกรรมการสภาทองถิ่น เพื่อ

ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจจริง กรณีการตัดตนไมในสำนักงานเทศบาลตำบล
กงรถและนำไปจำหนาย 

    - ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพ่ือพิจารณาตอไป 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรอืไม 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไมมี ขอเชิญสมาชิกฯเสนอวาจะตั้ง ๓ ทาน ๕ ทาน ๗ ทาน  

 

นายสมจิตร พะภาตะนันท เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผมเสนอ ใหแตงตั้งคณะกรรมการ ๓ ทาน ครับ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นตางจากนี้หรือไมครบั 
ประธานสภาเทศบาล - เม่ือไมมี ผมถือวาสมาชิกสภาฯเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการฯ ๓ ทาน 
 - ขอเชิญสมาชิกฯเสนอผูที่จะแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ คนที่ ๑  

พรอมผูรับรอง 
 

นายหนูแดง ยั่งยืน  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผมเสนอ นายสมนึก นิจพลกรัง  
    ผูรับรอง นายสมจิตร พะภาตะนันท นางมณี ศรีประสิทธิ์ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกครับ 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไมมี ผมถือวาสมาชิกสภาฯเห็นชอบใหแตงตั้ง นายสมนึก นิจพลกรัง เปน

คณะกรรมการฯ คนที่ ๑ 
 - ขอเชิญสมาชิกฯเสนอผูที่จะแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ คนที่ ๒  

พรอมผูรับรอง 
 

นายสมจิตร พะภาตะนันท เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผมเสนอ นายอำนวย โคตรชมภู  
    ผูรับรอง นายสมนึก นิจพลกรัง นายหนูแดง ยั่งยืน 

/นายนาวิน... 



๒๒ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกครับ 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไมมี ผมถือวาสมาชิกสภาฯเห็นชอบใหแตงตั้ง นายอำนวย โคตรชมภู เปน

คณะกรรมการฯ คนที่ ๒ 
 - ขอเชิญสมาชิกฯเสนอผูที่จะแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ คนที่ ๓  

พรอมผูรับรอง 
 

นางมณี ศรีประสิทธิ์  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ดิฉันขอเสนอ นายนาวิน แมศรนรา  
    ผูรับรอง นายสมนึก นิจพลกรัง นายสมจิตร พะภาตะนันท 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออีกครับ 
ประธานสภาเทศบาล - เม่ือไมมี ผมถือวาสมาชิกสภาฯเห็นชอบใหแตงตั้ง นาวิน แมนศรนรา เปนคณะ

กรรมการฯ คนที่ ๓ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให  ๑. นายสมนึก นิจพลกรัง 
   ๒. นายอำนวย โคตรชมภู 
   ๓. นายนาวิน แมนศรนรา 

เปนคณะกรรมการสภาทองถิ่น เพื่อดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีการ
ตัดตนไมในสำนักงานเทศบาลตำบลกงรถและนำไปจำหนาย 
 

๕.๗ การพิจารณาสรางอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ  
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ตามระเบียบวาระการประชุม เรื่อง การพิจารณาสรางอาคารสำนักงานเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตำบลกงรถ ตามที่นายกเทศมนตรีขอใหพิจารณานั้น เปนการพิจารณานะครับ 

ไมใชญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบ  หากจะขอใหสภาฯใหความเห็นชอบ จะตอง
เสนอเปนญัตติ จะตองมีขอมูลการประชาคม ขอมูลการกูเงิน ขอมูลดอกเบ้ีย
เงินกู ขอมูลการชำระเงินกู ระเบียบการกูเงิน ดังนั้น วันนี้ขอใหสมาชิกสภาฯได
แสดงความคิดเห็น เพื่อจะไดรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกฯและขอเชิญ
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ นำเสนอตอที่ประชุมสภาฯ 

  

นางวงเดือน ศิริวงศ  - เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ดิฉันขอชี้แจงกรณีเสนอใหสภาฯ พิจารณาสรางอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล

กงรถ เนื่องจากวาดิฉันเขามารับตำแหนงจะครบ ๒ ปแลว ดิฉันมาทำงานทุกวัน 
วันหยุดราชการก็มาตรวจเวร ทำใหมองเห็นปญหาความทรุดโทรม คับแคบ และ
พ่ีนองประชาชนอยากไดอาคารสำนักงาน ดิฉันเลยมอบหมายให ผูอำนวยการ
กองชาง ออกแบบ ประมาณราคาคราว ๆ ตามแบบท่ีไดแนบมาใหทุกทานได
พิจารณา งบประมาณไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ถาสมาชิกสภาฯทั้ง ๑๒ 
ทานเห็นชอบ ลำดับตอไปจะเปนหนาที่ของฝายบริหาร เจาหนาที่ ที่จะตอง
ดำเนินการตามขั้นตอน จึงอยากใหประธานสภาสอบถามสมาชิกสภาฯ หาก
เห็นชอบใหยกมือ จะไดดำเนินการในขั้นตอนตอไปและนำขอมูลมาทำ
รายละเอียดการกูไปชี้แจงใหประชาชนรับทราบ ทำในลักษณะเหมือนตอนการ
ขอยกฐานะเปนเทศบาล หากไมเห็นชอบก็จะไดไมตองดำเนินการ สำหรับ
สถานที่กอสราง คือบริเวณลานดานหนา 

/นายนาวิน... 



๒๓ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ตามท่ีผมไดกลาวขางตน ผมไมสามารถขอมติจากสภาฯ เรื่องการ สรางอาคาร 
ประธานสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ ทานจะตองดำเนินการประชาคม ชี้แจงให

ประชาชนทราบ ใหประชาชนเห็นชอบ ตองมีขอมูลการกู วาจะกูเทาใด ดอกเบี้ย
เทาใด สงเงินกูอยางไร ปละเทาใด เพื่อใหประชาชนไดทราบวาเทศบาลเปนหนี้
เทาใด ตามท่ีนายกเทศมนตรีขอใหพิจารณานั้น ผมวาเปนการแสดงความคิดเห็น
ของสมาชิกแตละทานมากกวา  

 - ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ครับ 
 

นายชวน ตุมนาค  - เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ และเรื่องที่ 

๕.๗ การพิจารณาสรางอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ ที่นายกเทศมนตรี
เสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ผมวานาจะขอความเห็นชอบจากสภาฯได 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ตามท่ีผมไดกลาวขางตน ไมมีเอกสาร ขอมูลใหพิจารณา ขอเชิญรองปลัด 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตำบลกงรถ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกงรถ ชี้แจงตอที่

ประชุม 
 

นายนรงคฤทธิ์ ทองหวั่น  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ ตามที่ นายกเทศมนตรีเสนอใหสภาฯพิจารณาขอความเห็นชอบการสรางอาคาร

สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ เหมือนที่ประธานสภาฯไดพูดไวในเบื้องตน คือ
ฝายบริหารยังไมไดนำเสนอในรายละเอียด ยังไมมีขอมูลที่มาของงบประมาณ วา
เอามาจากไหน ถาเปนการกู จะกูจำนวนเทาใด ดอกเบี้ยเทาใด ชำระอยางไร ก็
เปนอำนาจของประธานสภาฯที่จะใหฝายบรหิารสงเอกสารรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ตามท่ีผมไดกลาวขางตน ถาทำตามข้ันตอนถูกตองตามระเบียบ สภาฯก็ไมมี 
ประธานสภาเทศบาล ปญหา ไมมีใครคัดคานหรอกครับ ขอเชิญนายเสริง จินดาพันธ  
 

นายเสริง จินดาพันธ  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผมขอสอบถามวาเห็นชอบกับลงมติ มีความหมายเดียวกันหรือไม ตามความ

ประสงคของนายกเทศมนตรี นาจะเปนการมาขอความเห็น แลวจึงจะไป
ดำเนินการตามขั้นตอน 

 

นายวิมล กลาวาจา  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ตอนที่ยกฐานะจาก องคการบริหารสวนตำบล เปนเทศบาล ก็มีการขอความเห็น

จากสภาฯกอนแลวจึงลงไปประชาคม ถาสภาฯเห็นชอบใหสรางสำนักงานใหม 
จากนั้นฝายบริหาร เจาหนาที่ก็ออกประชาคม หากประชาคมเห็นดวย ก็นำ
กลบัมาใหสภาฯลงมติ หากประชาคมไมเห็นดวย ก็พับไป 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ตามท่ีผมชี้แจงไปแลวในเบื้องตนในวันนี้ท่ีไมมีการพิจารณา ใหความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล แลวลงมติ เนื่องจากไมมีรายละเอียด ขอมูล แตผมจะขอความเห็นจากสมาชิกฯ

แตละทาน ขอเชิญครับ 
 

นายเสริง จินดาพันธ  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ผมเห็นดวย ครับ 

/นายวิมล... 
 



๒๔ 
 

นายวิมล กลาวาจา  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ผมเห็นดวย ครบั 
 

นายแสวง ชูไทย   เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ผมเห็นดวย ครับ 
 

นายหนูนา มูลยาพอ  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ผมเห็นดวย ครับ 
 

นายสมนึก นิจพลกรัง  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ไมเห็นดวย ครบั เพราะจะกระทบงานโครงสรางพื้นฐาน  
 

นายอาทิตย พิเศษ  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผมเห็นดวย ครับ 
 

นายหนูแดง ยั่งยืน  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผมเห็นดวย ครับ 
 

นายสมจิตร พะภาตะนันท เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผมเห็นดวย ครับ 
 

นางมณี ศรีประสิทธิ์  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ไมเห็นดวย เพราะจะกระทบงานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

นางสาวชยุดาพร พาเรือง เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ดิฉันเห็นดวย คะ 
 

นายอำนวย โคตรชมภู  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ผมเห็นดวย ครับ แตอยากทราบรายละเอียดใหมากกวานี้ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดแสดงความคิดเห็น ขั้นตอนตอไปก็ตองไปทำความ 
ประธานสภาเทศบาล เขาใจ เสนอขอเท็จจริง ขอมูลที่ถูกตอง ขอดี ขอเสีย ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ให

ประชาชนไดทราบ  

 

นายเสริง จินดาพันธ  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ในขั้นตอนตอไปเปนหนาที่ของฝายบริหาร เจาหนาที่ ที่จะตองนำขอมูลไปชี้แจง

กับประชาชน และกอนที่ จะไดขอมูล ก็ขอรองวาอยาดวนไปพูดกอนที่
รายละเอียดจะเกิดขึ้นมา ขอบคุณครับ 

 

นายสมนึก นิจพลกรัง  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผมขอสอบถามฝายบริหารวา การกูมาจะเกินศักยภาพของเทศบาลหรือไม จะ

กระทบงบประมาณในการพัฒนาอยางไร 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ดิฉันไมขอตอบคำถามนี้ แตจะพูดงายๆวา กูเงินหลวง ใชหนี้หลวง เสียดอกเบี้ย

ใหหลวง แลวหลวงก็คืนเรามา ใหคิดแคน้ี  
/ตัวอยาง... 



๒๕ 
 

ตัวอยางตอนนี้ เทศบาลตำบลหินดาด กำลังทำเรื่องขอกูเงิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท เพ่ือนำมาพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ของเรากูสูงสุดได ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท แตนายกฯจะกูแค ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 - ในสวนที่ทานจะแตงตั้งคณะกรรมการสภาทองถิ่น เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจจริง การใชจายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ทานตั้งไปเลยคะดิฉันไมติดใจ แตที่
ดิฉันติดใจคือ แตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจจริง กรณี
การตัดตนไมในสำนักงานเทศบาลตำบลกงรถและนำไปจำหนาย กอนที่ดิฉันจะ
ตัดตั้งแตเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕ ดิฉันไดปรึกษารองปลัด คนกอน จน
มาถึงคนปจจุบัน ไดประชุมปรึกษาหารอืกับผูอำนวยการกอง ขาราชการ  
นายสุรกิต เจียกโคกกรวด ไดเสนอใหขอความอนุเคราะห รถกระเชา ของ
เทศบาลตำบลหวยแถลง ดิฉันไดทำหนังสือขอความอนุเคราะหโดยระบุไปวา 
เทศบาลตำบลกงรถมีตนไมที่ปกคลุมรอบ ๆ อาคาร เพ่ือเปนการปองกันอันตราย
ที่จะเกิดขึ้น จึงขอความอนุเคราะหสนับสนุนรถกระเชา รองปลัดเทศบาล 
หัวหนาสำนักปลัด ก็ผานหนังสือ โดยมีนายกเทศมนตรี ลงนาม  

 - ในความรูสึกดิฉัน การตัดตนไมไมผิด และดิฉันไมไดขออนุญาตใคร เพราะเปนท่ี 
นสล. อยูในอำนาจของนายกเทศมนตรี รถกระเชามาวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๕ 
โดยมีคนขับรถกระเชาของเทศบาลตำบลหวยแถลงเปนคนตัด ตัดตั้งแต ๑๓.๐๐ 
- ๑๗.๐๐ น. โดยมีขาราชการ ลูกจาง ชวยกัน และนายกฯจางคนเอากิ่งไมไปทิ้ง
ในราคา ๓๐๐ บาท ไมไดตัดเอาไปขาย ที่ทานจะแตงตั้ง ฝากพิจารณาวา  
๑. การตัดแตงก่ิงไมที่อยูในสำนักงาน อยูในกิจการ อำนาจหนาที่ของสภาฯ
หรือไม 
๒. ถาแตงตั้งตรวจสอบแลว ดิฉันไมผิด ดิฉันจะฟองกลับ และลูกนองดิฉัน ใน
มาตรา ๔๘ สัตตรส ใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการของเทศบาลและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล 
ลูกจางคนที่ทำงานใหนายกฯ ๕ คน ขาราชการอีก ๒ คน คือนายสุรกิต เปนคน
เสนอรถกระเชา และนายวิทยา ทานแตงตั้งมาตรวจสอบเขา กระทบจิตใจ
แนนอน เขาบอกวาเขาทำงานใหนายกฯทำไมเขาตองเจอสอบ แตเขาก็ยินดีให
สอบ ตามที่ทำคือหนาที่เขามีหนาที่ตัดและแตงก่ิง สวนที่เอาไปทิ้ง คือ นาย
ลักษณ โสมทองหลาง เอาไปท้ิงจนค่ำมืด ฝนก็ตก ถาทานเห็นการทำงานวันนั้น 
ทานจะรักลูกนองดิฉันอยางมาก ถาคณะกรรมการตรวจสอบเปนประการใด ถา
ดิฉันไมผิด ดิฉันจะปกปองลูกนองดิฉันเต็มท่ี   
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการ เปนการหาความจริง ไมใชการกลาวหา ใน 
ประธานสภาเทศบาล สวนการสอบหาขอเทจ็จริง มีคนรองเรียนมา ผมก็ตองแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - มีหนังสือรองเรยีนหรือไม 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 
 
 

/นายนาวิน... 
  



๒๖ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีครับทานนายกฯ ทานอยามาพูดขมขู ไมใชการกลาวหา ผมขอใหเปนอำนาจ 
ประธานสภาเทศบาล หนาที่ของฝายสภาฯการตัดตนไม ไมเปนไร ไมผิดครับ แตการตัดแลวเอาไปขาย

เมื่อมีหนังสือรองเรียนมา ผมก็ตองตรวจสอบ 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - ดิฉันขอใหรองปลัดเทศบาล ชี้แจงวา สภาฯมีอำนาจหนาท่ีมาตรวจสอบ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ผูใตบังคับบัญชาของนายกเทศมนตรีหรือไม 
 

นายวิมล กลาวาจา  เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผมวามันยืดเยื้อมาแลวครับ ในเม่ือแตงตั้งแลว ทานนายกฯก็ไดชี้แจงแลว ถาทาน

ไมผิด ถามีเรื่องฟองรองก็เปนเรื่องของพวกทาน  
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ถาทำถูกตองไมตองกลัวครับ ขอใหเปนอำนาจของสภาฯครับ 
ประธานสภาเทศบาล - มีสมาชิกทานอ่ืนมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม 

- ขอเขาสูระเบียบวาระตอไปครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่น ๆ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ทานใดมีเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯเทศบาล  
  

นายแสวง ชูไทย   - เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุมทุกทาน
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  ผมนั่งฟงมาทั้งหมด ก็จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบาง อยาลืมวาสถานที่แหงนี้เปน 

สภาที่ทรงเกียรติ ใครเขามาก็อยากพัฒนาทั้งนั้น เมื่อกอนมีกำนัน ผูใหญบาน มา
นั่งประชุมปรึกษาหารือกัน รับรู แกปญหารวมกัน ชวยกันคดิชวยกันทำ ผมขอ
ฝากประธานสภาฯถึงฝายบริหาร ดังนี้ 

๑. โครงการหลังฝนถนนดี การปรับเกรดถนน ใหผมสำรวจ ผมก็สำรวจ
มาแลว เปนเพราะเหตุใดถึงไมไดดำเนินการ 

๒. ขอใหพิจารณาจัดหาพันธุไมมาปลูกทดแทนใหดวย และหากเขาสูฤดู
แลง ขอใหพิจารณารดน้ำตนไมใหดวย 

๓. ชวงนี้จะเขาสูฤดูแลง ฝากฝายบรหิาร กำนัน ผูใหญบาน ดูแลเรื่อง
แหลงน้ำ โดยเฉพาะการทำนาปรัง เคยมีแตบานหัวทำนบ ตอนนี้บานซาเลือดก็มี
ครับ 

 

นายสันติสุข หมั่นอตุสาห  - เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผูอำนวยการกองการศกึษา สืบเน่ืองจากวันนี้ผมไดเชิญตัวแทนเยาวชน เพ่ือเขารวมประชมปรึกษาหารือใน

การจัดการแขงขันกีฬาประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอเชิญฝายบริหาร 
สมาชิกสภาทุกทาน เขารวมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการจัดการแขงขันกีฬา
รวมกัน ในเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญนายกเทศมนตรี ตอบขอซักถามเรื่องโครงการหลังฝนถนนดี  
ประธานสภาฯเทศบาล  ขอเชิญครับ 
 
 

/นางวงเดือน... 



๒๗ 
 

 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ - ดิฉันขอหนังสือรองเรยีนวา การตัดตกแตงก่ิงไมแลวใครไดรับผลกระทบหรือ 

ไดรับความเดือดรอน หากการตัดตกแตงกิ่งไมในเทศบาลแลวทำใหประชาชน
เดือดรอน ดิฉันจะตั้งคณะกรรมการสอบลูกนองของดิฉันเอง แตถาพิจารณาแลว
ไมสมควรดำเนินการ ดิฉันก็ไมตั้ง สวนทานจะตั้งก็ตั้งไป 
- สำหรับโครงการหลังฝนถนนดี ดิฉันขอมอบหมายให นายสรพงศ คำชำนิ รอง
นายกเทศมนตรี เปนผูชี้แจง 

 

นายสรพงศ คำชำนิ - เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ผมขอตอบขอสงสัยของทานแสวง ชูไทย 
 ๑. ตามที่ไดใหทานสำรวจถนนที่จะปรับเกรด ตามโรงการหลังฝนถนนดี ผมขอ

เรียนวาจะดำเนินการอยูครบั มีงบประมาณ ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท แตในปที่ผานมา
ไมไดดำเนินการ เนื่องจากสถานการณฝนชุก ประกอบกับประสบการณในปท่ี
ผานๆมา ถาปรับเกรดในชวงดังกลาวเกรดเสร็จฝนตก ถนนเละเหมือนเดมิ  

 ๒. เรื่องตนไม หากเขาสูฤดูฝนจะไดมอบหมายเจาหนาที่จัดหามาปลูกอีก  
 ๓. สำหรับเรื่องน้ำอุปโภค – บริโภค ฝายบริหารไดกำชับดูแลติดตามสถานการณ

อยางใกลชิด ปนี้พอแนนอนครับ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ผมขอมอบให นายเสรงิ จินดาพันธ รองประธานสภาฯขึ้นทำหนาที่ 
ประธานสภาฯเทศบาล ประธานสภาฯชั่วคราว เพ่ือดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ครบั 
 

นายเสริง จินดาพันธ  - กอนอื่นผมขอชื่นชมบานโคกแค เรื่อง การปลูกตนไม 
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่ - มีทานใดมีเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเชิญกำนันตำบลกงรถ  
ประธานสภาฯเทศบาล  
 

นางตวงพร สมัญญา - เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน 
กำนันตำบลกงรถ - จากท่ีฟงมา ตางคนก็ตางมีความคิดอยากพัฒนา ในฐานะฝายปกครองอยากให

ทานมองถึงความเดือดรอนของประชาชนมากกวา ตอนนี้ทุกขใจกับบานหัว
ทำนบ หมู ๒ และหมู ๙ ดิฉันเอาชอง ๗ มาทำขาว เพ่ือเปนการกระตุน ถามี
นโยบายใดที่เร็ว ทำใหทันตอเหตุการณ ทำขามระเบียบขั้นตอนไปเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ไดพูดคุยกับนายอำเภอ ก็สงสัยวาทำไมน้ำทวมแตบานหัวทำนบขาด
น้ำ ไมมีน้ำใช เลยพานักขาวไปดูหมอแปลงไฟฟาซึ่งเปนสาเหตุที่ไมมีน้ำใช เปน
หวงบานหัวทำนบ กับบานสี่แยก ไมมีแหลงน้ำ สำหรับบานโคกแค ไมมีปญหา
เรื่องน้ำ 

 - โครงการหลังฝนถนนดี การปรับเกรดถนน สาเหตุที่ไมไดทำก็ควรแจงผูนำ
ชุมชนใหทราบ เพ่ีอจะไดตอบคำถามของพี่นองประชาชนได 

 - สำหรับการปลูกตนไมบานโคกแค ไมไดใชงบประมาณของหมูบาน มีผูใจบุญ 
นกแกวฟารม เปนผูสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด ซึ่งจะไดทำเปนลานธรรม 

 -  

นางวงเดือน ศิริวงศ  - เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ - ดิฉันขอสอบถามผูใหญบานหัวทำนบ วาสถานการณน้ำตอนนี้เปนอยางไร  

เพียงพอหรือไม 
/นายบุญเกิด... 



๒๘ 
 

นายบุญเกิด ย่ังยืน - เพียงพอครับ 
ผูใหญบานหัวทำนบ 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - ดิฉันขอนำเรยีนทานกำนันวา ปญหาเรื่องน้ำมีเฉพาะบานหัวทำนบ หมูท่ี ๒ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ สำหรับหมูที่ ๙ ไมเคยไดรบัรายงานวาขาดแคลนน้ำ 

- สำหรับหมอแปลงไฟฟา เปนหมอแปลงที่ใชสำหรับสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา 
สำหรับสูบน้ำเพ่ือการเกษตร แตการใหขาวชอง ๗ ที่ออกไปไม เปนตาม
ขอเท็จจริงทำใหเขาใจวาหมอแปลงไฟฟาใชสำหรับสูบน้ำประปาบานหัวทำนบ  
จริง ๆ แลวปน้ีฝนตกดี น้ำทวม น้ำเยอะมาก ดิฉันเคยเสนอทานมณี ศรีประสิทธิ์
ใหเปดทางน้ำไหลเขาสระใหเต็ม แตทานอางวาน้ำไมสะอาด สำหรับสระประปา
บานหัวทำนบ ไดสูบน้ำเขาสระเปนผลพลอยไดจากสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา ขอ
มองให ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร ชี้แจงการใหบริการสูบน้ำ การเก็บ
คาบริการ ของสถานีสูบน้ำฯ 
- สำหรับบานสี่แยก หมูที่ ๖ มีปญหาเรื่องน้ำ เทศบาลฯไดดำเนินการแกไขแลว
ไมเคยปลอยปละละเลย 
 

นายเสริง จินดาพันธ  - ขอเชิญ ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร ชี้แจง 
รองประธานสภาฯปฏิบัติหนาที่  
ประธานสภาฯเทศบาล 
 

นางสาวสุมนตรา ลับโกษา - เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน
ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร ดิฉันขอนำเรียนในประเด็น ดังตอไปนี้ 

๑. เรื่องหมอแปลงไฟฟา ไดรับรายงานหมอแปลงไฟฟาชำรุดชวง เดือนเมษายน 
๒๕๖๕ และไดประสานไปยังการไฟฟาจักราช เพ่ือตรวจสอบ แตการไฟฟา 
จักราช ไมมีเครื่องมือในการตรวจสอบ จึงประสานไปยังการไฟฟาหัวทะเล มา
ดำเนินการตรวจสอบให โดยเบื้องตนไฟฟาแจงวาไมสามารถซอมได หรือหาก
ซอมก็ไมคุมคา โดยในเบื้องตนไดดำเนินการปรับแผนและตั้งงบประมาณไวใน
เทศบัญญัติ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือรอหนังสือรับรองผลการตรวจสอบ
จากการไฟฟา ประกอบกับไดพูดคุยกับฝายบริหาร หากมีงบประมาณจะขอ
ดำเนินการซื้อหมอแปลงไฟฟาเปนลำดับแรก ซึ่งการดำเนินการไมไดลาชา ไดมี
การติดตามทวงถาม หนังสือรับรองจากการไฟฟาในระหวางรองบประมาณ และ
ไดรบัหนังสือจากการไฟฟาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ก็เขาสูกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางตามระเบียบ ตามท่ีเจาหนาท่ีพัสดุชี้แจงไปแลว นั้น ซึ่งไมไดลาชาได
ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของเทศบาล และการไฟฟาสวนภูมิภาค 
๒. ประเด็นการใหบริการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา สถานีสูบน้ำเปน
ภารกิจถายโอน น้ำเพ่ือการเกษตร เปนผลพลอยไดของสระประปาบานหัวทำนบ
ที่มีคลองสงน้ำผาน หากน้ำแหงก็สามารถสูบลงได โดยถาในสถานการณปกติ 
ประปาหมูบานก็ถือเปนผูใชน้ำจายคาบริการใหกับสหกรณผูใชน้ำ ชั่วโมงละ ๗๐ 
บาท จากน้ันสหกรณจะนำสงเงินคาไฟฟา หนวยละ ๖๐ สตางคใหกับเทศบาล 
สวนท่ีนอกเหนือจากหนวยละ ๖๐ สตางค เปนหนาที่ของเทศบาลที่จะตองชำระ 
 

/ถาเปน... 



๒๙ 
 

ถาเปนกรณีเกิดสถานการณภัยแลง อำเภอ หรือจังหวัดประกาศใหเปนพื้นที่ภัย
แลง เทศบาลสามารถสูบน้ำใหไดโดยเทศบาลจะเปนผูออกคาใชจายท้ังหมด โดย
ใชเงินทดรองราชการ ในแผนงานงบกลาง 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญผูใหญบานหัวทำนบ 
ประธานสภาฯเทศบาล 

 

นายบุญเกิด ย่ังยืน  - เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม ทุกทาน
ผูใหญบานหัวทำนบ  ไมนาเชื่อวาโครงการเรงดวน เรื่องขุดลอกจะตกไป ขอขอบคุณทุกทานที่ให 

ความสำคัญ ฝากชวยดูแลถนนหนทาง ลำหวยที่ขาด ชำรุด 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาฯเทศบาล 
 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - ดิฉันขอนำเรียนทานกำนันวา ปญหาเรื่องน้ำมีเฉพาะบานหัวทำนบ หมูที่ ๒ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ดิฉันขอปรึกษาหารือ การใชจายเงินสะสม ป ๒๕๖๖ ที่นายกเทศมนตรีจะให

หมูบานละ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ถาสมาชิกฯทำโครงการสงมาแลวเสร็จเร็ว 
ประมาณเดือนกุมภาพันธ ประธานสภาฯจะเปดประชุมสมัยวิสามัญใหไดหรือไม 
ถาไดจะเอาโครงการขุดลอกสระประปาบานหัวทำนบข้ึนอำนดับแรก 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เร่ืองการพัฒนาผมไมเคยขัด แตท่ีทานนายกฯจะใหบานละ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  
ประธานสภาฯเทศบาล บาท ถาถูกตองตามระเบียบผมไมมีปญหา แตความเรงดวนที่ผานมายังไมไดรับ

การแกไข ผมถามเจาหนาที่ สำนักงานตรวจเงินแผนดิน ยังไมรับรองงบในป ท่ี
ผานมาเลย ท่ีอนุมัติไปแลวก็ยังไมเสร็จ ทานก็ตองเชิญ สมาชิกฯมาทั้งหมด ไมใช
เรียกมาทีละคน สองคน เรียกผูใหญบานมาทีละหมูบาน มันจะทำใหเกิดความ
ขัดแยง  

 

นางวงเดือน ศิริวงศ  - เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ดิฉันไดเชิญทานสมาชิกฯมาประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องการใช  
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ จายเงินสะสม ป ๒๕๖๖ หมูบานท่ีมีความเดือดรอนเรงดวน คือบานหัวทำนบ 

หมูที่ ๒ และ Box culverts บานหนองซำ หมูที่ ๘ ที่แบบรูปมันเปลี่ยนไป แต
พวกทาน ไมมา ดิฉันเลยประสานไปยังกำนัน ผูใหญบาน เน่ืองจากดิฉันจะไมทำ
แคหมูบานเดียว จะทำทั้งหมด ๙ หมูบาน จะใหหมูบานละ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ถาพวกทานเขามาประชุมในวันนั้น โครงการตาง ๆ คงไมตกไปในวันนี้ ขอนำ
เรียนทานประธานสภาฯวาดิฉันไมไดเรียกมาทลีะคน 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เร่ืองนี้ผมเขาในทานนายกฯซึ่งในแตละหมูบานเขามีแผนของเขาอยูแลว อีกท้ัง  
ประธานสภาฯเทศบาล ไดสอบถามเจาหนาที่ สำนักงานตรวจเงินแผนดินยังไมรับรองงบป ๒๕๖๕ และที่

สภาอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ป พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็ยังไมดำเนินการ โครงการที่ได
เงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีเขามาก็ยังไมดำเนินงาน และ
งานโครงสรางพื้นฐานในเทศบัญญัติ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก็ยังไม
ดำเนินการ เจาหนาที่ทำไมทันครับ ขอใหทานนายกฯเขาใจเหตุผล และใจเย็นๆ
ครับ 

 
/มีทานใด... 



๓๐ 
 

    - มีทานใดมีเร่ืองอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมขอขอบคุณทุกทาน 
    ที่เขารวมประชุมในวันนี้ ขอปดการประชุม 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น 
 

    ลงชื่อ     บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวสุมนตรา ลับโกษา) 
    ตำแหนง ผูอำนวยการกองสงเสรมิการเกษตร 
 
 

    ลงชื่อ     ตรวจรายงานการประชมุ 
     (นายอำนวย โคตรชมภ)ู 
    ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

    ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายวิมล กลาวาจา) 
 
 

    ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายแสวง ชูไทย) 
    

     ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
             (นางสาวชยุดาพร พาเรอืง) 
 
 

สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมมีติรับรองรายงานประชุมเม่ือวันที ่ เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

      ลงชื่อ     
       (นายนาวนิ แมนศรนรา) 
          ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 


